



KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

ĐÔNG HƯNG

Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 1 ngày, các đại biểu được nghe triển khai Thông tư số 17 của Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh; hướng dẫn

quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo; hướng dẫn cách tổng hợp, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tổ chức trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện rà soát tại địa phương để tìm giải pháp tháo gỡ...

Hội nghị giúp lãnh đạo địa phương, cán bộ

làm công tác lao động - thương binh và xã hội và các điều tra viên nắm vững quy trình, thủ tục điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

Phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa mùa từ ngày 25 - 29/8



Nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Hiện nay, trên 11.300ha lúa mùa của huyện Đông Hưng đang sinh trưởng và phát triển tốt, trong giai đoạn làm đồng đến ốm đồng. Dự kiến đến ngày 5/9 có khoảng 3.000ha lúa trổ, diện tích còn lại tập trung từ ngày 5 - 15/9. Qua điều tra, sâu cuốn lá nhỏ đang phát sinh gây hại với mật độ trung bình 60 - 90 con/m², cao từ 150 - 200 con/m², cá biệt có nơi 300 - 400 con/m².

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 97.566 tấn

(Xem tin trang 4)



Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, bảo vệ các đối tượng nuôi.

Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ ở thượng nguồn

Hiện nay, tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp, đặc biệt mực nước sông phía thượng nguồn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Để chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ ở thượng nguồn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra, chủ

động huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý ngay.

Bên cạnh đó, các chủ bến đò, lồng bè, chài canh nuôi trồng thủy, hải sản, phương tiện vận tải trên sông, ven biển cần chủ động các biện pháp phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các dụng cụ, số sách tại điểm canh để theo quy định, sẵn sàng huy động lực lượng canh coi, cử sách để tổ chức tuần tra, canh gác để theo cấp báo động khi có lệnh.

PHẠM HÙNG

Tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Huyện đoàn, Đoàn Thanh niên Công an huyện Vũ Thư vừa tổ chức thăm, tặng quà 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vũ Tiến, Vũ Hội (Vũ Thư) với tổng giá trị 2,5 triệu đồng.

Tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của các cấp bộ đoàn ở Vũ Thư. Hiện nay, với 181 mô hình địa chỉ xanh tình nguyện, các cơ sở đoàn đã hỗ trợ gạo, tiền điện, tiền nước, nhu yếu phẩm hàng tháng, thay đường dây điện, bóng điện chiếu sáng cho các

(Xem tiếp trang 4)
KHUÂN PHƯƠNG

Ra quân "Ngày Chủ nhật xanh"

Sáng ngày 23/8, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" thu gom và xử lý bao bì thuốc trừ sâu trên các xử đồng của các địa phương.

Mỗi xã, thị trấn huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên có trang bị găng tay và bao chứa tiến hành thu gom bao bì thuốc trừ sâu, rác thải nhựa tại lòng kênh, mương, bờ vùng trên các xứ đồng, đặc biệt là các xứ đồng chưa đặt bể thu gom rác thải. Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch đồng ruộng, bảo vệ môi trường mà còn nhằm tuyên truyền nông dân nâng cao ý thức trong việc thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ sâu sau sử dụng và hưởng ứng phong trào "Nói không với rác thải nhựa và bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật".

(Xem tiếp trang 4)
QUYNH LƯU

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 23/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 23,4 triệu người nhiễm và gần 809.000 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 23/8, cả nước đã ghi nhận 1.016 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới ở Đà Nẵng, Hải Dương và 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước có 568 bệnh nhân đã điều trị khỏi, còn 421 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 27 bệnh nhân tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 116 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 77.300 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 23/8, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 566 vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 3 lần xét nghiệm gần đây nhất của bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 30 trường hợp nghi nhiễm. Hiện 28/30 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại khu cách ly tập trung dành cho các chuyên gia nước ngoài và khu cách ly tập trung của huyện hiện chỉ còn 15 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. 344 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiên Hải) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 23/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.377 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 403 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/8 lên 7.720 mẫu.

* Đến nay, huyện Đông Hưng đã có trên 4.000 cán bộ, công nhân, viên chức cài đặt và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông minh.

Khi ngày càng có nhiều ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, việc cài đặt và sử dụng Bluezone sẽ giúp cảnh báo sớm và phát hiện nhanh nhất, chính xác những người tiếp xúc với các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Lịch sử tiếp xúc của mỗi người sẽ được mã hóa và lưu trữ trên chính bộ nhớ trong của máy. Đặc biệt, khi phát hiện một người dùng Bluezone nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, các thành viên trong cộng đồng Bluezone sẽ ngay lập tức nhận được thông tin nếu bản thân từng tiếp xúc gần với người mang bệnh. Do đó, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone trong nhân dân, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Miền quê cách mạng chuyển mình

(Xem trang 2)



Trường tiểu học Vĩ Sĩ - nơi hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng tiền bối tỉnh Thái Bình.

Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch

(Xem trang 3)